

๓๐๑ 194.4

สคค. (eMail)

30 สค ๖5

ส่ง : กวค.

16.10๔.

รับที่ : ๙9026/65

30 ส.ค. 2565 เวลา 16.00 น



ด่วนที่สุด
ที่ กก ๐๒๑๔/ ๒๕๖๕



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๔ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเสนอความเห็น เรื่อง การจัดทำบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลของประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๙๖๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน เรื่อง การจัดทำบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลของประเทศไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบการจัดทำบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลของประเทศไทย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ เนื่องจากการจัดทำบัญชีบริการดิจิทัล และการขับเคลื่อนบัญชีบริการดิจิทัลต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการใช้บริการดิจิทัลของผู้ประกอบการดิจิทัลไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สู่การเป็น Digital Thailand และสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ พร้อมผลักดันบัญชีบริการดิจิทัลเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและขับเคลื่อนกลไกด้านสิทธิประโยชน์ในการใช้บัญชีบริการดิจิทัลในภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์บริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการดิจิทัลไทยในวงกว้าง เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดสร้างรายได้และเพิ่มการจ้างงาน รวมทั้งให้ผู้ประกอบการดิจิทัลของไทยมีความเข้มแข็งในการแข่งขันระดับสากลต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความเห็นเพิ่มเติมว่า การผลักดันให้บริการดิจิทัลบรรลุวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึงการลดต้นทุนของการจัดทำบริการดิจิทัลผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) และช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มประสานงานคณะกรรมการรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๓๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.pkr@mots.go.th